

โทรสารในราชการกรมการปกครอง  
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

240  
วันที่ 78-ก  
เวลา 12.2

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**

ที่ ขพ ๐๒๑๘/ว ๙๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
จาก นายอำเภอหลังสวน  
ถึง นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน นายกเทศมนตรีตำบล  
วังตะกอก และ นายองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

**ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ ๐๔๕/๒๕๕๙**

ในช่วงวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุม  
อ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่น  
สูงประมาณ ๒ เมตร

สำหรับจังหวัดชุมพร มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐-๖๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้  
ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร  
ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในช่วงวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ติดตามสถานการณ์ร่วมกับ  
กรมทรัพยากรธรณี จากประกาศ ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้อาสาสมัครเครือข่าย  
เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ระหว่าง  
วันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง  
ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร และเริ่มเกิดดินไหลและ  
น้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพร

ฉะนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงวันที่  
๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  
และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
๒. แจ้งเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือในวันที่  
๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน  
ในกรณีที่เกิดภัยและจัดเจ้าหน้าที่ มีสเตอร์เตือนภัย และอาสาสมัครเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด  
๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งสามารถติดตามสภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ([www.tmd.go.th](http://www.tmd.go.th))
๔. หากสถานการณ์มีความรุนแรงให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันที และรายงานสถานการณ์ให้อำเภอทราบทุกระยะ  
จนกว่าสถานการณ์จะยุติ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐-๗๗๕๐-๓๒๓๐

